

CÔNG TY CP CƠ ĐIỆN VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 30 /CV-TCKT

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v: giải trình ý kiến ngoại trừ của kiểm toán

Hà nội, ngày 09 tháng 04 năm 2019

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM

- Căn cứ Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán của tổ chức niêm yết.

- Căn cứ Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C – Chi nhánh Hà Nội kiểm toán ngày 03/04/2019.

Công ty CP Cơ điện và Xây dựng Việt Nam (MECO) xin giải trình về Cơ sở đưa ra ý kiến ngoại trừ "Tại thời điểm lập báo cáo này, chúng tôi không thể xác nhận đầy đủ hoặc kiểm tra bằng các thủ tục kiểm toán thay thế đối với số dư các khoản công nợ phải thu, phải trả tại ngày 31 tháng 12 năm 2017 và ngày 31 tháng 12 năm 2018" của Kiểm toán viên trên Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 như sau:

Tại thời điểm kết thúc năm tài chính, Chúng tôi đã tích cực gửi xác nhận đối chiếu công nợ đến các khách hàng, nhà cung cấp cũng như cung cấp các thông tin để cho phía Công ty kiểm toán gửi thư xác nhận độc lập của Công ty kiểm toán đến các đối tác của Công ty. Tuy nhiên do hạn chế về thời gian nên tại thời điểm ký Báo cáo kiểm toán một số Công ty đối tác chưa kịp gửi lại đầy đủ thư xác nhận công nợ.

Chúng tôi sẽ sớm bổ sung và cung cấp cho Kiểm toán viên, đồng thời chúng tôi cam kết việc ghi nhận các khoản công nợ phải thu, phải trả chưa có đối chiếu là đúng theo thực tế phát sinh tại từng thời điểm.

Công ty CP Cơ điện và Xây dựng Việt Nam kính trình!

Trân trọng!

Nơi gửi:

- Như trên
- CT HĐQT, TGD, BKS (để báo cáo)
- Lưu VT.

CÔNG TY CP CƠ ĐIỆN VÀ XÂY DỰNG
VIỆT NAM



CHỦ TỊCH HĐQT.

Nguyễn Ngọc Bình

Ý KIẾN CỦA KIỂM TOÁN VIÊN

Như đã nêu trong Báo cáo kiểm toán về Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2018 ngày 03 tháng 4 năm 2019 của Chúng tôi, Chúng tôi đã đề cập đến vấn đề ngoại trừ được mô tả tại đoạn “Cơ sở đưa ra kết luận ngoại trừ”. Các giải thích tại Công văn này của Quý Công ty là phù hợp với các thủ tục kiểm toán mà chúng tôi đã thực hiện cũng như các bằng chứng mà chúng tôi đã thu thập trong quá trình kiểm toán. Tuy nhiên đến thời điểm Báo cáo kiểm toán được phát hành, Chúng tôi không thể thu hồi đầy đủ hồi âm từ phía các đối tác của Công ty, bên cạnh đó các thủ tục kiểm toán thay thế cũng không thể cung cấp các bằng chứng kiểm toán đáng tin cậy liên quan đến các số dư công nợ phải thu và phải trả tại ngày 31 tháng 12 năm 2017 và ngày 31 tháng 12 năm 2018. Đây là cơ sở để Chúng tôi đưa ra kết luận ngoại trừ nêu trên.

Trân trọng kính chào.

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

Chi nhánh Hà Nội



Phó Giám đốc

Lê Văn Khoa